

★ ข้อโต้แย้งเพื่อสนับสนุนข้อเสนอที่ 15 ★

15

เราทุกคนจะอยู่ในสภาพที่ต่ำกว่าเดิมเมื่อทุกคนจ่ายภาษีที่เป็นธรรมของตน แต่รัฐแคลิฟอร์เนียยอมลดหย่อนภาษีทรัพย์สินหลายพันดอลลาร์ให้กับบริษัทที่ร่ำรวย เงินหลายพันล้านเหล่านี้สามารถนำไปใช้จัดการความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้น ความยากจนเรื้อรัง การว่างงาน ที่อยู่อาศัยราคาแพง คนเร่ร่อน และโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้

ในขณะที่บริษัทที่ร่ำรวยที่สุดหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่เป็นธรรมของตน แต่โรงเรียนของเรามีห้องเรียนที่แออัดที่สุดในประเทศ และชุมชนท้องถิ่นของเรากำลังดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับผลกระทบของโควิด-19

ข้อเสนอที่ 15 เป็นการปฏิรูปที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพราะ:

- ปิดช่องโหว่ภาษีทรัพย์สินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ร่ำรวย
- ลดภาษีธุรกิจขนาดย่อม
- เรียกคืนเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา

ข้อเสนอที่ 15 จะ:

ปิดช่องโหว่ขององค์กร: บริษัทที่ร่ำรวยหลีกเลี่ยงการประเมินใหม่ โดยการจ้างทนายความและนักบัญชีในราคาสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในกฎหมาย ข้อเสนอที่ 15 ปิดช่องโหว่เหล่านี้โดยกำหนดให้ประเมินทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่สำหรับพักอาศัยตามมูลค่าตลาดอย่างยุติธรรม

- ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่สำหรับพักอาศัยที่มีมูลค่าสูงสุด 10% ของรัฐแคลิฟอร์เนียคิดเป็น 92% ของรายได้ใหม่ของข้อเสนอที่ 15 **ไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของบ้านและผู้เช่า:** ข้อเสนอที่ 15 ยกเว้นทรัพย์สินที่อยู่อาศัยทั้งหมด โดยคงข้อเสนอที่ 13 การปกป้องเจ้าของบ้านและผู้เช่าเอาไว้

ลดภาษีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม: ข้อเสนอที่ 15 ปกป้องธุรกิจขนาดย่อมและลดภาษีโดย:

- การยกเว้นธุรกิจที่ดำเนินการในครัวเรือนและธุรกิจที่มีมูลค่าหรือมีทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่สำหรับพักอาศัยที่มีมูลค่า 3,000,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่านั้น
- การลดภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคลของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องตัดตัด

คืนสมดุลให้กับภาษีทรัพย์สิน: นับตั้งแต่ข้อเสนอที่ 13 ผ่าน ภาษีทรัพย์สินในส่วนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 55% เป็น 72% และภาษีเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่สำหรับพักอาศัยลดลง ในขณะที่เดียวกันพวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และภาษีอื่นๆ มากขึ้น ข้อเสนอที่ 15 จะปรับสมดุลของส่วนแบ่งภาษี

เพิ่มเงินทุนสำหรับโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชน: เขตโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมและสูงกว่าเงินทุนค่าประเมินที่มีอยู่ ข้อเสนอที่ 15 จะให้เงินโดยตรงไปยังด้านการศึกษา และนักการเมืองของรัฐไม่สามารถนำเงินนี้ไปใช้ได้

ลงทุนในแรงงานและบริการในท้องถิ่นที่จำเป็น: ข้อเสนอที่ 15 ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นมีทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเต็มที่เพื่อการให้บริการที่จำเป็น และช่วยให้แรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสามารถตอบสนองต่อความท้าทายในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า การระบาด หรือแผ่นดินไหวได้

สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและเชื้อชาติ: ข้อเสนอที่ 15 ช่วยให้มีเงินจากรัฐบาลท้องถิ่นที่ต่อมากที่สุดได้รับความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการ และมอบทรัพยากรที่จำเป็นให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดการกับผลกระทบความไม่เท่าเทียมกันจากโควิด-19 การว่างงาน ค่าที่อยู่อาศัยของชุมชนคนผิวสี

จัดลำดับความสำคัญในด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยกำหนดให้โรงเรียนและรัฐบาลท้องถิ่นเปิดเผยรายได้ใหม่ทั้งหมดทางสาธารณะ ที่พวกเขาได้รับและสิ่งทีพวกเขาใช้จ่ายไป

ปกป้องพื้นที่เกษตรกรรม: ข้อเสนอที่ 15 ไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีอยู่แล้วในเรื่องการจัดเก็บภาษีหรือการเก็บรักษาพื้นที่เกษตรกรรม

เราไม่สามารถทำธุรกิจตามปกติได้ ข้อเสนอที่ 15 ปรับสมดุลของส่วนแบ่งภาษีใหม่โดยปิดช่องโหว่และสนับสนุนโรงเรียนของเรา ชุมชนท้องถิ่น และธุรกิจขนาดย่อม

ข้อเสนอที่ 15 ก้าวไปข้างหน้าอย่างมากเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของเรา ชาวแคลิฟอร์เนียทุกคน การใส่ไว้บนบัตรลงคะแนนโดยการลงลายมือชื่อของผู้ลงคะแนนเสียงกว่า 1,700,000 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการให้บริษัทที่ร่ำรวยจ่ายภาษีอย่างเป็นธรรม

โปรดเพิ่มความเห็นของคุณต่อข้อเสนอที่: การลงคะแนนเสียง รับ ข้อเสนอที่ 15

TONY THURMOND, ผู้อำนวยการด้านการสอนในโรงเรียนรัฐบาล

JACQUELINE MARTINEZ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิชุมชนละติน

SASHA CUTTLER, นางพยาบาลสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขแห่งซานฟรานซิสโก

★ การหักล้างข้อโต้แย้งที่สนับสนุนข้อเสนอที่ 15 ★

ข้อเสนอที่ 15: ชาวแคลิฟอร์เนียทุกคนจะต้องจ่ายภาษีทรัพย์สินมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของรัฐ!

ยกเลิกการปกป้องข้อเสนอที่ 13

ข้อเสนอที่ 13 จำกัดภาษีทรัพย์สินให้เพิ่มขึ้นที่ 2% ต่อปี ช่วยให้เจ้าของบ้านและธุรกิจขนาดย่อมสามารถจ่ายภาษีในอนาคตได้ ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 15 ยอมรับว่าพวกเขาจะจัดการกับการปกป้องบ้านในข้อเสนอที่ 13 เป็นเรื่องถัดไป - ซึ่งหมายความว่าภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับเจ้าของบ้านทุกคน!

ข้อเสนอที่ 15: เพิ่มต้นทุนในการดำรงชีวิตและทำให้ความไม่เสมอภาคด้านรายได้เพิ่มสูงขึ้น

ภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นหลายพันล้านจะถูกส่งต่อไปยังธุรกิจขนาดย่อมในรัฐแคลิฟอร์เนียในรูปแบบของค่าเช่าที่สูงขึ้น บังคับให้ธุรกิจที่แทบจะไปไม่รอดในตอนนี้อยู่จางพนักงานและขึ้นราคา การใช้จ่ายด้านอาหารและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันที่สูงขึ้น จะกระทบต่อพวกเราทุกคน และทำให้ครอบครัวมีรายได้ต่ำพบความลำบากมากที่สุด เราไม่สามารถเพิ่มค่าครองชีพของเราได้

ข้อเสนอที่ 15: ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตด้านงบประมาณในปัจจุบันของเรา ข้อเสนอที่ 15 จะไม่ช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลงบในวันนี้ นัก

วิเคราะห์การออกกฎหมายที่ไม่ผูกมัดฝ่ายใดกล่าวว่าเงินทุนส่วนใหญ่จะไม่มาถึงก่อนปี 2025 นอกจากนี้สมาคมผู้ประเมินของแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า ข้อเสนอที่ 15 จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในการดำเนินการ ซึ่งหมายถึงการลดงบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นที่ถูกเพิ่มออกไปแล้ว

ข้อเสนอที่ 15: การสร้างความเข้าใจผิดและขาดความรับผิดชอบ ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 15 กล่าวว่านี่จะช่วยเพิ่มเงินด้านการศึกษา แต่เงินภาษีเกือบ 70% ไม่แน่ว่าจะส่งต่อไปยังโรงเรียน นักการเมืองยังคงสามารถโอนเงินภาษีของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นไปตามจุดประสงค์อื่นได้ เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำกับภาษีนามัน

ลงคะแนนเสียง ไม่รับ ข้อเสนอที่ 15 www.NOonProp15.org

JON COUPAL, ประธานสมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis

ALICE HUFFMAN, ประธาน California State Conference of the NAACP

BETTY JO TOCCOLI, ประธานสมาคมธุรกิจขนาดย่อมรัฐแคลิฟอร์เนีย

★ ข้อโต้แย้งเพื่อคัดค้านข้อเสนอที่ 15 ★

ข้อเสนอที่ 15 จะเป็นภาษีทรัพย์สินประจำปีที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนีย—สูงถึง 12.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี! ข้อเสนอที่ 15 เป็นภาษีทรัพย์สินประจำปีที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงกับชาวแคลิฟอร์เนียทุกคน—ตั้งแต่ธุรกิจขนาดย่อมและผู้บริโภคไปจนถึงเกษตรกรและเจ้าของบ้าน ข้อเสนอที่ 15 ยกเลิกการปกป้องผู้เสียภาษีในข้อเสนอที่ 13 การปกป้องผู้เสียภาษีของข้อเสนอที่ 13 ได้ช่วยให้ภาษีทรัพย์สินอยู่ในระดับที่สามารถจ่ายได้ โดยจำกัดภาษีทรัพย์สินและการเพิ่มภาษีทรัพย์สินประจำปี โดยให้ผู้เสียภาษีมั่นใจว่าพวกเขาสามารถจ่ายภาษีทรัพย์สินได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ข้อเสนอที่ 15 จะทำลายความมั่นใจของผู้เสียภาษีหลายล้านคน

• “ข้อเสนอที่ 15 เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเจ้าของบ้าน ผู้สนับสนุนการขึ้นภาษียอมรับอย่างเปิดเผยว่าเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการถอดถอนข้อเสนอที่ 13 ซึ่งผู้ลงคะแนนเสียงได้อนุมัติให้หยุดการเพิ่มภาษีทรัพย์สินที่สูงขึ้น”—*Jon Coupal, ประธานสมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis*

ข้อเสนอที่ 15 เพิ่มต้นทุนในการดำรงชีวิตของเรา การขึ้นภาษีของข้อเสนอที่ 15 จะทำให้ทุกสิ่งที่เราซื้อหา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำมัน สาธารณูปโภค สถานเลี้ยงเด็ก และการรักษาพยาบาลแพงขึ้น

• “หลายครอบครัวต้องย้ายละแวกบ้านของตน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ข้อเสนอที่ 15 จะทำให้ค่าครองชีพของครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนียสูงขึ้นไปถึง 960 ดอลลาร์ และจะทำร้ายชุมชนที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ”—*Alice Huffman, ประธาน California State Conference of the NAACP*

ข้อเสนอที่ 15 ทำลายงานและธุรกิจขนาดย่อม ชาวแคลิฟอร์เนียกว่าเจ็ดล้านคนทำงานในธุรกิจขนาดย่อม ชาวแคลิฟอร์เนียหลายล้านคนกำลังยื่นเรื่องว่างงาน และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีข้อใดเลยในข้อเสนอที่ 15 จะหยุดไม่ให้ภาษีส่งผลกระทบต่อครอบครัวธุรกิจขนาดย่อม ข้อเสนอที่ 15 จะทำให้วิกฤตเศรษฐกิจเลวร้ายลงโดยการทำลายธุรกิจขนาดย่อม—ซึ่งได้แก่ร้านอาหาร ร้านตัดผม และร้านซักแห้งในละแวกบ้าน

• “ธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่เช่าสังหาริมทรัพย์ในสถานที่ที่พวกเขาดำเนินการอยู่ ภาษีทรัพย์สินที่สูงขึ้นของข้อเสนอที่ 15 จะหมายถึงค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่เราไม่สามารถจ่ายเพิ่มได้อีกแล้ว”—*Jot Condie, ประธานสมาคมร้านอาหารในรัฐแคลิฟอร์เนีย*

ข้อเสนอที่ 15 เพิ่มภาษีสำหรับครอบครัวเกษตรกรส่งผลให้ต้นทุนด้านอาหารสูงขึ้น

ข้อเสนอที่ 15 จะเพิ่มภาษีทรัพย์สินในการทำฟาร์ม—ซึ่งได้แก่ โรงนา โรงนม โรงงานแปรรูป และจนถึงผลไม้และต้นถั่ว

• “ข้อเสนอที่ 15 ทำร้ายครอบครัวเกษตรกร และพวกเราทุกคน จะต้องจ่ายต้นทุนสำหรับอาหาร ได้แก่ นม ไข่ และเนื้อในราคาที่สูงขึ้น”—*Jamie Johansson, ประธานสมาพันธ์เกษตรกรแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย*

ข้อเสนอที่ 15 ขาดความรับผิดชอบ

ข้อเสนอที่ 15 จะทำให้ผู้เสียภาษีเสียค่าใช้จ่ายในระบบราชการปีละ 1 พันล้านดอลลาร์ และนี่ก็การเมืองสามารถใช้จ่ายได้จากภาษีทรัพย์สินที่สูงขึ้นในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ปรึกษาภายนอก และการเพิ่มเงินเดือน

• “ข้อเสนอที่ 15 ช่วยให้นักการเมืองสามารถเปลี่ยนรายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นไปยังสิ่งทีกลุ่มที่มีผลประโยชน์จากการออกกฎหมายต้องการ เช่นเดียวกันเดียวกับที่พวกเขาทำกับภาษีน้ำมัน”—*Marilyn Markham, สมาชิกคณะกรรมการสหพันธ์ผู้สนับสนุนผู้สูงอายุรัฐแคลิฟอร์เนีย*

พรรคอินดีเพนเดนต์ พรรคเดโมแครต และพรรครีพับลิกัน เห็นชอบร่วมกัน—ลงคะแนนเสียงไม่รับ ข้อเสนอที่ 15

ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาขึ้นภาษีทรัพย์สินในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ROBERT GUTIERREZ, ประธานสมาคมผู้เสียภาษีรัฐแคลิฟอร์เนีย

ALICE HUFFMAN, ประธาน California State Conference of the NAACP

BETTY JO TOCCOLI, ประธานสมาคมธุรกิจขนาดย่อมรัฐแคลิฟอร์เนีย

★ การหักล้างข้อโต้แย้งที่คัดค้านข้อเสนอที่ 15 ★

การสนับสนุนข้อเสนอที่ 15 เป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีความสมดุล เพราะ: - ปิดช่องโหว่ในภาษีทรัพย์สินที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทที่ร่ำรวย - ลดภาษีของธุรกิจขนาดย่อม - ไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของบ้านและผู้เช่า - เรียกคืนเงินนับพันล้านดอลลาร์ให้แก่โรงเรียนและชุมชน รัฐแคลิฟอร์เนียต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ในตอนนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่พวกเราทุกคน

เจ้าของที่ร่ำรวย ผู้มีทรัพย์สินทางธุรกิจที่มีราคาแพงที่สุด 10% คิดเป็น 92% ของรายได้ของข้อเสนอที่ 15

ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 15: ครู พยาบาล เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม นักบวช ผู้สนับสนุนให้ที่พักอาศัยมีราคาที่เหมาะสม และองค์กรชุมชน ผู้ที่ต้องการปิดช่องโหว่ของภาษีองค์กร และปรับสมดุลส่วนแบ่งภาษีใหม่ ผู้คัดค้านข้อเสนอที่ 15: บริษัทที่ร่ำรวย นักลงทุนจากนอกรัฐที่พยายามลดหย่อนภาษีโดยใช้กลยุทธ์ที่ทำให้ตกใจเพื่อทำให้ปัญหาสืบสวน

อ่านข้อเสนอด้วยตัวคุณเองและจำไว้ว่า ข้อเสนอที่ 15: • คงไว้ซึ่งการปกป้องของข้อเสนอที่ 13 สำหรับเจ้าของบ้านและผู้เช่าอย่างเต็มรูปแบบ • ลดภาษีธุรกิจขนาดย่อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งละเว้นภาษีของธุรกิจครอบครัว และละเว้นภาษีของธุรกิจขนาดย่อมที่มีทรัพย์สินทางธุรกิจมูลค่า 3,000,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า • รับประกันความโปร่งใสและความรับผิดชอบโดยมีการกำหนดให้เปิดเผยรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อสาธารณะ • รักษาข้อจำกัดของข้อเสนอที่ 13 ให้ไว้

ที่ 1% ดังนั้นภาษีทรัพย์สินทางธุรกิจของรัฐแคลิฟอร์เนียจะยังคงต่ำกว่ารัฐส่วนใหญ่

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ scaretactics15.org

ในขณะที่เราพยายามกลับสู่สภาพปกติอีกครั้งหลังจากการปิดตัวเนื่องจากโควิด-19 และเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต ธุรกิจตามปกติอาจไม่สามารถอยู่ได้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม นักเรียน ครอบครัวที่มีสุขภาพดี และละแวกบ้านที่ปลอดภัย

ข้อเสนอที่ 15 เป็นการปฏิรูปอย่างสมดุล ซึ่งจะปิดช่องโหว่ที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่ร่ำรวยที่สุด 10% และคืนเงินหลายพันล้านให้โรงเรียนและชุมชนของเรา—ลงคะแนนเสียง รับ ข้อเสนอที่ 15

E. TOBY BOYD, ประธานสมาคมพยาบาลรัฐแคลิฟอร์เนีย

CAROL MOON GOLDBERG, ประธาน League of Women Voters

TARA LYNN GRAY, ประธานกรรมการบริหาร Fresno Metro Black Chamber of Commerce

